

DÙ CHỈ GẶP NHAU TRÊN DIỄN ĐÀN ẢO BACGIANGONLINE.NET (BGO) NHƯNG CHỈ SAU NHỮNG CÚ NHẤP CHUỘT, GẦN 40 THÀNH VIÊN ĐÃ CÓ MẶT TẠI ĐIỂM HẸN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ TUẤN MẬU, HUYỆN SƠN ĐỘNG (TỈNH BẮC GIANG), MỘT TRONG NHỮNG XÃ KHÓ KHĂN NHẤT CỦA TỈNH. MỖI NGƯỜI ĐẾN TỪ MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHƯNG HỌ VẪN GẮN BÓ, ĐOÀN KẾT CÙNG NHAU THAM GIA TÌNH NGUYỆN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VỚI HY VỌNG ĐÓNG GÓP ĐƯỢC MỘT PHẦN VIỆC NHỎ BÉ CÓ ÍCH CHO QUÊ HƯƠNG.

✂ Nguyễn Dương Phương Vy

Bằng sự trợ sức của 2 nhà tài trợ là Tổng công ty than 45 và Nhà hàng Hương Gia, các tình nguyện viên đã thực hiện chương trình giúp đỡ các gia đình tại xã Tuấn Mậu sửa sang lại nhà cửa, tiến hành tẩm chân màn, sửa đường nước, điện, làm đường giao thông, dọn vệ sinh khu vực nhà văn hoá, trường học, dạy phụ đạo kiến thức tin học cho cán bộ xã và cán bộ đoàn, bồi dưỡng kiến thức văn hoá và tổ chức vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn...



Diễn đàn ảo, tình nguyện thật

Bạn Thái Hải Linh (sinh viên năm cuối Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN) dù nhà ở tận xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng nhưng từ sáng sớm đã có mặt tại điểm tập trung cùng với đội tình nguyện. Linh bảo, cậu tham gia vào diễn đàn bacgiangonline.net một cách rất tình cờ thông qua một người bạn. Nhờ diễn đàn mà cậu biết thêm nhiều các danh lam thắng cảnh, các món ăn đặc sản của quê hương Bắc Giang do chính những thành viên giới thiệu. Đặc biệt với phong trào tình nguyện, khi tham gia vào các chương trình như “hoa mùa xuân” “cùng vui tết với người nghèo”, “tiết kiệm lộn đất” và mới đây nhất là “đón thí sinh của quê hương đi thi”... do diễn đàn tổ chức, lần đầu tiên cậu biết thêm rằng ở quê hương mình vẫn còn nhiều người nghèo khổ và những em bé mồ côi, bị bỏ rơi, bệnh tật... Đợt nghỉ hè này, Linh đã quyết định tham gia vào đội

tình nguyện lên vùng khó khăn của tỉnh. Ngay trong buổi sáng đầu tiên hành quân lên gần tới nơi thì gặp đợt lũ về, ô tô không đi qua suối được, cả đội phải khoác ba lô vượt núi theo đường vòng tới 6 cây số. Sau gần 3 tiếng đồng hồ mới lên đến bản Mậu. Dù đi bằng rừng trong trời mưa, cả đoàn ai cũng đói nhưng với khí thế của tinh thần tình nguyện vừa đi cả đội vừa hát nên cả các bạn gái cũng không ai kêu mệt mỏi... Trở về sau những chuyến tình nguyện Linh như thấy mình lớn hơn và tự đặt ra quyết tâm cho bản thân phải học thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn mình. Còn với Nguyễn Thị Dinh (sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN), một trong những thành viên nữ nhiệt tình nhất của đội thì chia sẻ: “Hầu hết các thành viên trên diễn đàn bacgiangonline.net trước khi đi tình nguyện đều chỉ



biết tên nhau trên diễn đàn và qua những bài viết, tuy nhiên vì đều cùng chung một ý tưởng nên mọi người rất đoàn kết giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu của ban quản trị diễn đàn đề ra “đi dân nhớ, ở dân thương”. Có lên những vùng khó khăn của tỉnh em mới nhận ra rằng các em thiếu niên, nhi đồng ở trên này thật thiệt thòi, thiếu thốn đủ thứ, không sóng điện thoại, không ti vi, không có sân chơi, không tổ chức sinh hoạt hè vì khoảng cách nhà đến trung tâm quá xa... Phải làm gì để giúp đỡ các em, giúp đỡ người dân nơi này, câu hỏi ấy luôn thường trực trong mỗi phần việc của chúng em!”.

Mặc dù mới thành lập được gần 2 năm nhưng đến nay số thành viên của diễn đàn bacgiangonline.net đã lên đến trên 5.000 trong đó có gần 3.000 thành viên thường xuyên tham gia CLB tình nguyện. Các thành viên trong diễn đàn đều là các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên sinh ra tại quê hương Bắc Giang, hiện đang học tập, làm việc ở khắp mọi nơi của Tổ quốc. Đặc biệt diễn đàn còn thu hút được nhiều bạn trẻ ở các tỉnh khác như Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá... và cả Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều bạn sinh viên đi du học cũng nhiệt tình tham gia. Mới đây, CLB Tình nguyện BGO còn rất sáng tạo bằng việc phát động đợt quyên góp bằng hình thức “nuôi lợn đất”. Mỗi thành viên khi đăng ký

sẽ được CLB phát cho một chú lợn đất. Nhiệm vụ của các thành viên là vận động bạn bè, người thân mỗi người chỉ cần bỏ vào đó 1.000 – 2.000 đồng mỗi ngày. Chương trình quyên góp “nuôi lợn đất” thực hiện đến hết tháng 11/2009 và sẽ tổ chức một ngày mổ lợn đất dự kiến vào cuối năm 2009. Toàn bộ số tiền thu được từ việc mổ lợn đất sẽ được đưa vào quỹ CLB để thực hiện chương trình “Vui Tết với người nghèo”. Với những cách làm sáng tạo trong việc quyên góp như trên, các bạn trẻ đã tự tạo cho mình một sân chơi “ảo” trên mạng thật có ích và mỗi khi Tết đến, xuân về sẽ hứa hẹn có thêm nhiều người nghèo được “ấm lòng” từ chính những chú lợn đất nhỏ bé được mổ ra.

Nói về mô hình tình nguyện của BGO, đồng chí Ngô Biên Cương, Phó bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang cho biết: “Tôi đánh giá rất cao những công việc mà các bạn trẻ đã làm được. Dù chỉ gặp nhau qua diễn đàn song các chương trình tình nguyện lại thu hút được rất nhiều bạn trẻ tham gia và đạt hiệu quả tập hợp đoàn viên cao. Tôi nghĩ đây là một hoạt động rất bổ ích và cần tiếp tục duy trì nhất là trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, tự các bạn trẻ đã biết tạo ra một sân chơi lành mạnh và có ích cho xã hội thì không có lý do gì lại không ủng hộ những hoạt động ấy!”.